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54.นางสาวอารีย๊ะ หยันอามีน 
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69.นายสายัณห์    รักชุม 
70.นางปิตุพร  ธรรมโร       
71.นายกิตติฑัต  คงส ี
72.นางสาววิภาดา จิตแจ่ม 
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76.นายจิราวุฒิ  ตัวบุญ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
  1.นางสาวฟูไรดา   ธรรมนิยมกุล ลาคลอด 
  2.นายศราวุธ   แก้วบุตร  ลาอุปสมบถ 

 
เริ่มประชุม เวลา 14.40 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ การแถลงจุดยืนเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และการช่วยเหลือเงิน 2,000 บาท 
ประธาน  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ น้าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นประธานในการแถลงข่าว จากการเข้ารับฟังได้ข้อสรุปดังนี  
  1.1.1 การแจกเงิน 2,000 บาท เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีได้อนุมัติมาเป็นเงินพิเศษในวงเงิน 
22,000 ล้านบาท โดยแจกนักเรียนทุกคน คนละ 2,000 บาท ซึ่งได้มีการส้ารวจโดยครูที่ปรึกษาและได้รวบรวม
ส่งเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นที่เรียบร้อย โดยต้องด้าเนินการแจกให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 
หลังจากเงินได้โอนมายังเขตพื นที่หรือโรงเรียน 
   1.1.2 การแจกค่าอุปกรณ์การเรียน ได้มอบหมายรองกรธิดา สงนุ้ย ด้าเนิ นการ ซึ่งฝ่าย
งบประมาณงานการเงินด้าเนินการเป็นที่เรียบร้อย ระดับชั นที่แจกคือระดับชั นม.2, ม.3, ม.5, ม.6 และนักเรียนชั น 
ม.1 ในส่วนของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โดยขณะธนาคารได้ด้าเนินการให้อยู่หากแล้วเสร็จให้แจ้งผอ.ทราบ เพ่ือ
ด้าเนินการท้าหนังสือแจ้งผู้ปกครองต่อไป และโรงเรียนได้ด้าเนินการปรับลดค่าบ้ารุงการศึกษาโดยเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา โดยให้ทางโรงเรียนปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ได้ด้าเนินการ ซึ่งเงินที่ทาง
โรงเรียนไม่สามารถคืนได้คือเงิน 1,000 บาท ของนักเรียนทุกคน เนื่องจากเป็นเงินที่น้าไปใช้จ้างบุคลากรภายใน
โรงเรียน และเงินจ้างคุณครูชาวต่างชาติเนื่องจากนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษยังมีการเรียนกับครูชาวต่างชาติ
อยู่ ส่วนที่คืนคือเงินทัศนศึกษาของห้องเรียน MEP เป็นเงิน 1,200 บาท และห้อง SMA เป็นเงิน 500 บาท โดย
ด้าเนินการโอนไปพร้อมกับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนแต่แยกเป็น 2 ใบโอน 
 
            /1.1.3 ให้มีการยืดหยุ่น… 
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  1.1.3 ให้มีการยืดหยุ่นในการวัดผลประเมินผล 
  1.1.4 การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ที่ทางสพฐ.ได้ท้าข้อตกลงกับ กสทช. ซึ่งได้ส้ารวจไป
แล้ว โดยมีนักเรียนประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจ้านวน 789 คน ทางโรงเรียนได้ด้าเนินการส่งรายละเอียดไปแล้ว 
  1.1.5 ไม่ให้มีการยืดหยุ่นเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยให้โรงเรียบปรับแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีใหม่และด้าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยทางโรงเรียนได้
ด้าเนินการออกหนังสือเรื่องชะลอการเบิกจ่ายโครงการไปแล้ว หากโครงการไหนมีความจ้าเป็น ผอ.จะพิจารณาไป
เป็นเรื่อง ๆ  
ที่ประชุม รับทราบ 

นางกรธิดา สงนุ้ย ชี แจงเพ่ิมเติม ดังนี  
  1. ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านส้าหรับการให้ข้อมูลของนักเรียนและผู้ปกครอง  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากคุณครูเป็นอย่างดีในการจัดท้าข้อมูล และในตอนนี ทางงานงบประมาณได้น้าข้อมูลการแจกเงิน 2,000 
บาท ส่งเขตพื นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยข้อมูลของนักเรียนชั น ม.3 และ ม.4 ได้ข้อมูล
ครบ 100% ส่วนระดับชั นอ่ืน ๆ อยู่ในระดับ 90% ขึ นไป 
   2. การปรับลดและคืนเงินนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการ SMA และ MEP ในระดับชั น ม. 1 
เนื่องจากได้จ่ายค่าบ้ารุงการศึกษามาแล้ว โดยเงินที่คืนเป็นเงินในส่วนของการทัศนศึกษา ในส่วนของนักเรียนที่ยังไม่
จ่ายเงินค่าบ้ารุงการศึกษาทางโรงเรียนได้ด้าเนินการปรับลดให้ โดยโรงเรียนให้นักเรียนได้ช้าระให้เสร็จสิ นภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2564 และนักเรียนชั น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ยังไม่ได้เงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเงินค่า
เครื่องแบบนักเรียน เงินส่วนนี ผู้ปกครองจะได้รับเช่นกัน ม.ต้น ได้รับเป็นจ้านวน 660 บาท และ ม.ปลาย ได้รับ
จ้านวน 730 บาท  
ประธาน  กล่าวขอบคุณคุณครูที่ให้ความร่วมมือในการท้างานเพ่ือรวบรวมข้อมูลของนักเรียนอย่างเต็มก้าลัง 
และทันตามเวลาที่ก้าหนด และคาดว่าน่าจะต้องได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากนักเรียนของโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา เป็นนักเรียนคาบเกี่ยวระหว่าง 2 จังหวัด และส่วนของการช้าระเงินในวันที่ 30 กันยายน 
2564 ให้ลองประสานส้านักงานใหญ่ของธนาคารกรุงไทย ว่าหากทางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนสแกน QR CODE 
เพ่ือจ่ายเงินเหมือนโรงเรียนใหญ่ ๆ สามารถด้าเนินการได้หรือไม่ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองในการเดินทางไปธนาคาร  
ที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ การอบรมรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
ประธาน  การจัดอบรมรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 
มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนอย่างไร เพ่ือไม่ให้เพ่ิมภาระงานของครู ของนักเรียน โดยจัดประชุมในวันที่ 19 
สิงหาคม 2564 
ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

                 /๑.๓ การส้ารวจและดูแลช่วยเหลือนักเรียน… 
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  ๑.๓ การส ารวจและดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด – 19 
ประธาน  จากการที่ให้ครูที่ปรึกษาได้ส้ารวจและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ติดเชื อโควิด – 19  โดยได้มี
เว็บไซต์ให้ทางโรงเรียนได้เข้าไปกรอกข้อมูลนักเรียนที่ติดเชื อโควิด – 19 และทางโรงเรียนได้มีมาตรการให้          
ความช่วยเหลือ คือ ให้คุณครูที่ทราบข้อมูลของนักเรียนที่ป่วยรีบแจ้งข้อมูลเพ่ือให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้าเนินการกรอก
ข้อมูล และโรงเรียนจะไปมอบถุงยังชีพ พร้อมเงินช่วยเหลือ จ้านวน 500 บาท เพ่ือให้เกิดขวัญก้าลังใจแก่นักเรียน 
โดยทางโรงเรียนจะเดินทางไปมอบให้หลังจากนักเรียนหายป่วย ยกเว้นนักเรียนที่อยู่ในพื นที่จังหวัดพัทลุงอาจจะ
รบกวนคุณครูที่อยู่ในพื นท่ีด้าเนินการแทน 
ที่ประชุม  รับทราบ  

  ๑.๔ การติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนและนักเรียนที่มีปัญหาในด้านอุปกรณ์การเรียน 
ประธาน  ส้าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนเดิมที่ฝ่ายวิชาการได้ส้ารวจไว้มีประมาณ 600 คน ที่ไม่มี
ความพร้อม และภายหลังพบว่าคุณครูได้มีการติดตามนักเรียนท้าให้นักเรียนที่มีปัญหาลดลงเป็นจ้านวนมาก แต่
ยังคงมีนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมและไม่สามารถเข้าเรียนได้อีกจ้านวนหนึ่ง ประมาณ 34 คน  

นายสาโรจ แก้วมณี การติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนและมีปัญหาในด้านอุปกรณ์การเรียนจากข้อมูลที่ฝ่าย
วิชาการได้สรุปมาให้ และได้รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาต่าง ๆ จากการส้ารวจและสรุปข้อมูลที่มีปัญหามี
จ้านวน 150 คน ส่วนที่ 1 คือ อุปกรณ์มีปัญหา เช่น มีโทรศัพท์เครื่องเดียวทั งบ้านแต่ต้องเรียนออนไลน์ทั งพ่ีและ
น้อง กรณีใช้โทรศัพท์ของผู้ปกครองในการเรียน ส่วนที่ 2 คือ อุปกรณ์ไม่มีความพร้อม เช่น โทรศัพท์เป็นรุ่นเก่า 
นักเรียนไม่มีโทรศัพท์ มีจ้านวน 34 คน ส่วนที่เหลือ 116 คน มีปัญหาด้านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ประธาน  นักเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์ มีจ้านวน 34 คน เชิญรองกรธิดาให้ข้อมูลของ
นักเรียนจากเดิม 600 คน ได้มีการบริหารจัดการอย่างไรให้มีจ้านวนลดลง 

นางกรธิดา สงนุ้ย  จากการขอความร่วมมือคุณครูให้มีการส้ารวจนักเรียนที่เข้าเรียนไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
เวลาเรียนทั งหมด จากการส้ารวจมีนักเรียนจ้านวน 668 คน ม.1 จ้านวน 207 คน ม.2 จ้านวน 193 คน ม.3 
จ้านวน 147 คน ม.4 จ้านวน 76 คน ม.5 จ้านวน 24 คน และ ม.6 จ้านวน 21 คน นักเรียนหนึ่งคนพบว่ามี
ปัญหาหลายรายวิชาเป็นนักเรียนคนเดิมและซ ้า ๆ กัน เมื่อครูผู้สอนรายงานมาทางงานวิชาการมีครูผู้รับข้อมูลเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลออกมา และคัดกรองออกมาได้ 2 ประเภท คือ นักเรียนที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์ และนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านระบบสัญญาณ และในตอนนี ได้มีนักเรียนได้เริ่มเข้ามาเรียนมากยิ่งขึ น จากเดิมจ้านวน 668 คน จึงได้ลด
จ้านวนลง และจะให้มีการส้ารวจนักเรียนที่มีปัญหาจริง ๆ อีก รอบ 

นางสาวขนิษฐา บุญเตโช ในส่วนของการติดตามนักเรียนในรอบที่แล้ว จ้านวน 668 คน กลุ่มที่มีปัญหาหลักคือ
เรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และปัญหาอีกส่วนหนึ่งคือปัญหาจากตัวนักเรียนเอง โดยเกิดจากความขี เกียจ และไม่
ยอมเข้าเรียน ซึ่งครูที่ปรึกษาได้ติดตามไปยังผู้ปกครอง จึงท้าให้นักเรียนกลุ่มนี เข้ามาเรียนเพ่ิมขึ น และหลังจาก
ประชุมเสร็จทางงานวิชาการได้มีแบบติดตามให้ครูผู้สอนทุกท่านได้ท้าแบบติดตามการเข้าเรียนออนไลน์ของนักเรียน 
ประจ้าภาคเรียนที่ 1 กรณีที่นักเรียนไม่เคยเข้าเรียนหรือส่งงานแก่ครูผู้สอนเลยตั งแต่เปิดภาคเรียนมา เพ่ือที่งาน
วิชาการจะได้ทราบข้อมูลของนักเรียนกลุ่มนี และด้าเนินการแก้ปัญหาต่อไป 
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ประธาน  จากข้อมูลที่ได้มีการส้ารวจมาในรอบที่แล้วจ้านวน 668 คน ม.1 จ้านวน 207 คน ม.2 จ้านวน 
193 คน ม.3 จ้านวน 147 คน โดยจะเห็นว่าจากข้อมูลในเบื องต้นจะเป็นนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นส่วนใหญ่ และหลังจากได้ติดตามและข้อมูลลดลงมาต้องมีการติดตามข้อมูลอีกครั งเพ่ือตรวจสอบว่ามีนักเรียนที่
ยังไม่เคยเข้าเรียนกี่คน จึงขอความร่วมมือคุณครูผู้สอนได้ตอบแบบสอบถามกลับมาอีกครั งเพ่ือตรวจสอบจ้านวน
นักเรียนต่อไป เพื่อด้าเนินการช่วยเหลือต่อไป และในส่วนของนักเรียน 34 คน และได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาแล้วเพ่ือวางมาตรการให้ความช่วยเหลือ  
ที่ประชุม  รับทราบ 

นายสาโรจ แก้วมณี  กล่าวเพ่ิมเติมในกรณีของอุปกรณ์นักเรียนที่ไม่พร้อม โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 
ทางทีมสภานักเรียนได้เข้ามาติดต่อและประสานเพ่ือจัดท้าคลิปส้าหรับการติดต่อเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากบริษัท
และห้างร้านต่าง ๆ เมื่อสภานักเรียนด้าเนินการเสร็จเรียบร้อยจะส่งมาให้ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบดูอีกครั ง 

ประธาน  จากการด้าเนินกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นการด้าเนินกิจกรรมการขอมือถือเพ่ือคนอ่ืน และให้
ระวังในเรื่องของบัญชี อย่างเช่นกรณีที่ให้มาเป็นเงินสดต้องจัดการให้เรียบร้อยให้เกิดความชัดเจน และขอบคุณ
ทีมงานสภานักเรียน โดยคลิปที่ให้นักเรียนจัดท้าขึ นมาเพ่ือทางโรงเรียนปล่อยออกไปเชิญชวนบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ 
ได้ระดมมือถือและอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือเป็นเงิน เพ่ือที่จะน้ามาดูแลนักเรียนจ้านวน 34 คน ดังกล่าว 
ที่ประชุม  รับทราบ  

 ๑.๕ การขอใช้สถานที่เพื่อกักตัวผู้ท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยง 
ประธาน  สถานที่กักตัวของเทศบาลต้าบลคูหาใต้ สืบเนื่องมาจากตั งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื อไวรัส    
โควิด – 19 ที่ผ่านมาได้มีการขอใช้สถานที่ของทางโรงเรียนเพ่ือเป็นสถานที่ในการยับยั งการแพร่ระบาดของเชื อไวรัส    
โควิด – 19 มาหลายครั ง โดยครั งแรกได้ขอใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งทางผอ.และกรรมการสถานศึกษาก็ได้มีการ
ปฏิเสธไปเนื่องจากไม่เหมาะสมเพราะทางโรงเรียนยังมีบุคลากรและนักเรียนเข้ามาติดต่อใช้สถานที่อยู่ และได้มีการ
ประสานงานติดต่อเพ่ือขอใช้พื นที่อีกประมาณ 3 ครั ง และได้มีการร้องขอโดยชี ให้เห็นถึงความจ้าเป็นที่ทางโรงเรียน
ต้องเข้าช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและมีมติอนุมัติหลักการโดยมีการวาง
มาตรการควบคุมอย่างเข้มข้น และทางเทศบาลได้เข้ามาติดต่อทางโรงเรียนเพื่อขอใช้เป็นพื นที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยงซึ่ง
ได้รับการตรวจมาแล้วว่าผลเป็นลบ โดยเบื องต้นขอใช้สถานที่คือบริเวณอาคาร 4 โดยใช้พื นที่บริเวณชั น 2 , 3 และ 
4 โดยขณะนี มีผู้ที่ได้รับการกักตัวจ้านวน 17 คน โดยหากมีอาการขึ นมาจะท้าการแยกตัวผู้ป่วยออกมาทันทีเพ่ือส่ง
ต่อโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลรัตภูมิในทันที โซนพื นที่ของทางโรงเรียนที่คุณครูสามารถอยู่ได้คือตั งแต่โซน
อาคาร 3 มายังพื นที่ข้างหน้าโรงเรียน และได้มีการประสาน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีเวรยามมาดูตลอดเวลา รถที่เข้า
มาให้เข้าได้เพียงประตูหลังอย่างเดียว ห้ามเข้าออกทางประตูหน้าอย่างเด็ดขาด ส่วนคุณครูบ้านพักได้มีการท้า
เส้นทางเพ่ือหลีกเลี่ยงจากพื นที่บ้านพักของคุณครู 

นายสาโรจ แก้วมณี การขอใช้พื นที่ของโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นสถานที่ส้าหรับกักตัว โดยบุคคลที่เข้ามากักตัวใน
เขตพื นที่โรงเรียนเป็นบุคคลที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต้าบลคูหาใต้ และมีผลการตรวจจากสาธารณสุขมาแล้ว
โดยผลเป็นลบมาแล้ว มาเพ่ือกักตัวตามมาตรการการยับหยั่งการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด – 19 และเส้นทาง
เข้า – ออกได้มีการก้าหนดช่วงเวลาของการส่งอาหารโดยได้มีการระบุเวลาอย่างชัดเจน ช่วงเช้าเวลา 07.30 – 
08.00 น. ช่วงเที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น. และช่วงเย็นคือเวลา 16.30 – 17.00 น. และสามารถเข้า – ออก 
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ได้เพียงประตูเดียวคือประตูทางด้านหลังของโรงเรียน พื นที่ที่ใช้ส้าหรับการกักตัวในตอนนี คือพื นที่บริเวณอาคาร 4 
ชั น 2 เพียงชั นเดียว ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยได้มีการจัดทีม อสม.เข้ามาดูแลในตอนกลางวัน และในส่วน
เวลากลางคืนได้มีเจ้าหน้าที่ของ ชรบ.มาดูแลให้ โดยขอฝากให้ครู เวรยามกลางคืนของโรงเรียนช่วยดูแลความ
เรียบร้อยอีกทางด้วย 

นายรอหมาด หมันดี  ชี แจงเพ่ิมเติมในส่วนอุปกรณ์ของคุณครูที่อยู่ในห้องของอาคารเรียน 4 ได้มีการเปลี่ยน
กุญแจให้ทุกห้องโดยกุญแจของทุกห้องคุณครูรอหมาดได้เป็นผู้เก็บไว้และจะส่งมอบให้กลุ่มสาระหลังจากการกักตัว
สิ นสุด และในส่วนของอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องเรียนได้มีการขนย้ายไปเก็บไว้ยังห้องกลุ่มสาระทั งหมดโดยท้าการล็อค
กุญแจไว้เป็นที่เรียบร้อย และจากการขอใช้พื นที่ดังกล่าวเพ่ือกักตัวทางเทศบาลได้ด้าเนินการจัดท้าระบบประปา 4 
ชั นเพ่ิมเติมมาให้ โดยใช้ถังส้าหรับเก็บน ้าประมาณ 2000 ลิตร ซึ่งต่อไปหากทางโรงเรียนมีปัญหาน ้าไม่ไหลในส่วน
ของอาคาร 4 จะไม่ได้รับผลกระทบ สามารถใช้น ้าได้ตลอด 

ประธาน  ผอ.ได้มีการไปพูดคุยกับกลุ่มที่มากักตัวได้มีการก้าชับและแจงว่าให้กลุ่มผู้กักตัวได้ท้าตัวเสมือน
ผู้ป่วยเพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการปฏิบัติตัว และในส่วนของอุปกรณ์ที่เข้ามาด้าเนินการติดตั งก็เป็นการติดตั ง
อย่างถาวร 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๑.๖ การวางแผนพัฒนาโรงเรียนและการปรับภูมิทัศน์ 
ประธาน  ในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายอาคารสถานที่ได้ด้าเนินการปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์พอสมควรคือบริเวณ
ต้นไม้ทรงปลูก บริเวณศาลพระภูมิ บริเวณกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และบริเวณอ่ืน ๆ ของโรงเรียนได้ทยอย
ท้าไปเรื่อย ๆ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน  
ที่ประชุม  รับทราบ 

  ๑.๗ การวางแผนการด าเนินงานเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประธาน  ผอ.ได้มีการมอบหมายไปยังคุณครูนันทินี และคณะกรรมการแผนงาน และแจ้งรองกรธิดาได้ดูแล 
ในการท้าแผนพัฒนาการศึกษาและการท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีในงบประมาณปี 2565 จะต้องด้าเนินงานไป
พร้อมกัน เพราะขั นตอนของการท้าแผนพัฒนาการศึกษาครบ 3 ปี และให้ด้าเนินการจักท้ามาให้ผอ.ได้ดูก่อนโดยใช้
ของปีที่แล้วมาเป็นแบบอย่าง ในเบื องต้นฝ่ายบริหารได้ท้าเค้าโครงมาก่อนเพื่อได้ด้าเนินการจัดท้าต่อไป 

นางกรธิดา สงนุ้ย  แจ้งเพ่ิมเติมไปยังคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมขอให้รายงานสรุปการด้าเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปี 2564 ซึ่งทางงานแผนงานจะมีการชี แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้คุณครูได้ทราบว่ามี
กิจกรรมหรือโครงการใดบ้างที่ต้องสรุปส่งงานแผน 

ประธาน  การด้าเนินกิจกรรมหรือโครงการคุณครูควรสรุปออกมาเป็น 2 เล่ม โดยเก็บไว้ที่ฝ่ายแผนงาน 1 
เล่ม และเก็บไว้ที่ตนเอง 1 เล่ม ในส่วนของการน้าเสนอผลการด้าเนินกิจกรรมหรือโครงการขอขยายเวลาออกไป
ก่อน 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 6/๒๕๖4 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4    
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม       

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การอบรมรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 
ประธาน  มอบรองกรธิดาและทีมงานได้ชี แจงเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดการเรียน
การสอน ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564  

นางกรธิดา สงนุ้ย กล่าวชี แจงเรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โควิด – 19 โดยทางงานหลักสูตรเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการจัดการอบรมในครั งนี  ได้เชิญวิทยากรหลักจากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จ้านวน 
2 ท่าน คือ ศน.เหมือนฝัน เกื อหนุน และ ศน.จิตรา ซุ่นซิ่ม รายละเอียดของกิจกรรมในช่วงแรกเป็นการบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน 3 ประเด็นหลักคือ 1. ประเด็นของหลักสูตร 2. การจัดการเรียน
การสอน และ 3. การวัดผลประเมินผลในสถานการณ์โควิด – 19  ช่วงที่สองเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการจัดการ
เรียนการสอนเป็นการสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของคุณครูแต่ละกลุ่มสาระโดยงานหลักสูตรได้มีการขอความ
ร่วมมือไปยังกลุ่มสาระเพ่ือส่งรายชื่อตัวแทนเพ่ือมาแลกเปลี่ยนในประเด็นการจัดการเรียนการสอนของคุณครูเอง
น้าเสนอในรูปแบบของการพูดคุยและนอกจากตัวแทนของกลุ่มสาระและ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้ว คุณครูท่าน
ใดต้องการน้าเสนอก็สามารถด้าเนินการได้ 

ประธาน  เดิมหลักสูตรที่ต้องอบรมในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นั่นเป็นหลักสูตรเต็มวัน แต่ทางโรงเรียน
เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อนักเรียนจึงขอให้เป็นหลักสูตรครึ่งวัน โดยขอเป็นหลักสูตรเร่งรัดหากต้องบรรยายอาจไม่ได้
หลักการที่เพียงพอเพราะหัวใจส้าคัญคือการแลกเปลี่ยน ดังนั นจึงต้องขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มสาระให้เตรียม
ความพร้อมเรื่องที่จะน้ามาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้วิทยากรได้ชี ให้เห็นว่าจะมีแนวทางการวัดผลประเมินผลนักเรียนได้
ยังไง จึงฝากให้แต่ละกลุ่มสาระท่ีเป็นตัวแทนได้เตรียมความพร้อมเพ่ือน้ามาแลกเปลี่ยนกัน  
ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.2 การวัดผลและประเมินผลในช่วงสถานการณ์โควิด – 19  
ประธาน  การสอบในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ถือเป็นวิกฤตในการจัดการเรียนการสอน ถ้านักเรียนไม่เข้า
เรียนเลยแต่ส่งงานมาให้นับเวลาเรียนของนักเรียนจากงานที่นักเรียนส่ง และให้วัดผลประเมินผลจากร่องรอยการ
เรียนรู้มากกว่าการวัดผลจากข้อสอบ และทางโรงเรียนต้องเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้มีการสอบปลายภาคหรือไม่โดยให้อยู่
ในดุลพินิจของโรงเรียน ถ้าหากไม่สอบจะมีการเก็บคะแนนอย่างไร ถ้าสอบมีการออกแบบอย่างไรให้นักเรียนตกน้อย
ที่สุด จากการประชุมฝ่ายบริหารเมื่อวาน ทางฝ่ายบริหารเห็นชอบควรให้มีการสอบปลายภาค โดยขอให้ครูขนิษฐา 
ได้น้าเสนอข้อมูลเป็นกรอบแนวคิดให้แก่คณะครูไว้ก่อน 

นางสาวขนิษฐา บุญเตโช  จากการประชุมจะมีการจัดตารางการสอบให้กับคุณครูตามปฏิทินแต่มีการปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาของการสอบคือจากเดิม  1 สัปดาห์ ก็จะเพ่ิมเป็น 2 สัปดาห์ และจะขอประชุมกับหัวหน้ากลุ่มสาระอีก
ครั งก่อน แล้วจึงจะมาแจ้งให้คณะครูได้ทราบอีกครั ง 
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ประธาน  กระบวนการวัดผลประเมินผลต้องท้าให้ชัดเจน อยากให้ใช้กระบวนการวัดก่อน ก่อนที่จะน้ามา
ประเมินผล เพราะการวุดผล และการประเมินผลจะแยกออกจากกัน เมื่อผ่านการวัดการแก้เรียบร้อยแล้วจึงจะน้าไป
ประเมินผลว่าความรู้เด็กอยู่ในระดับไหน โดยนักเรียนในห้องเดียวกันแต่สามารถใช้วิธีการเก็บคะแนนได้หลากหลาย
วิธีไม่จ้าเป็นต้องเหมือนกันทุกคน หากนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านจ้านวนมากก็ขอให้ใช้กระบวนการเพ่ิมคะแนน
ให้แก่นักเรียน โดยให้นักเรียนได้มีการปรับแก้ โดยทางสพฐ. และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา 
สตูล คาดหวังให้คะแนนของนักเรียนอยู่ที่เกรด 1 จึงขอสรุปแนวทางตามนโยบาย มี 2 คือ 1. ให้ด้าเนินการวัดและ
ให้นักเรียนปรับแก้ก่อนที่จะให้เป็นเกรด 2. พยายามให้โอกาสให้นักเรียน โดยจากการได้รับแจ้งมาจากฝ่ายนิเทศ
ทราบว่า คุณครูทุกคนมีความพยายามในการที่จะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน คุณครูมีวิธีการสร้างแรงจูงใจในการ
ให้คะแนน และนักเรียนคนไหนที่ไม่ได้เข้าเรียนครูผู้สอนก็เพ่ิมโอกาสมีการยืดหยุ่นกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  3.3 การจัดท าระบบการถ่ายทอดสัญญาณ 
นายชยณัฐ  เพชรนุ่ม  การด้าเนินงานของห้องถ่ายทอดในส่วนของอุปกรณ์ยังมีความล่าช้าในบางส่วนสืบเนื่อง
จากสถานการณ์โควิด – 19 ท้าให้มีการขนส่งล่าช้าและในส่วนของระบบของ google meet ที่ใช้ในส่วนของห้อง
ใหญ่ 1 ห้อง และห้องย่อย 100 ห้อง ได้ด้าเนินการโดยจะมีการทดสอบระบบในวันนี ตอนเย็น 

ประธาน  แจ้งเพ่ิมเติมจากครูชยณัฐ โดยการประชุมออนไลน์ของโรงเรียนจะใช้ผ่านระบบ google meet 
แต่มีข้อจ้ากัดของการเข้าประชุมอยู่ทางโรงเรียนจึงด้าเนินการจัดซื อลายเส้นเพ่ือที่จะให้มีการประชุมพร้อมกันได้
จ้านวนมาก โดยมีจ้านวน 10 ลายเส้น 1 ลายเส้นสามารถเข้าได้ 250 คนจึงสามารถเปิดห้องประชุมได้ 10 ห้อง
ใหญ่ และจากการทดสอบระบบจะมีการรบกวนคุณครูในการร่วมทดสอบโดยคุณครูชยณัฐ หรือฝ่าย ICT จะมีการ
แจ้งคุณครูให้เข้าร่วมทดสอบระบบ โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จะน้าระบบนี มาใช้ในการอบรม 
ที่ประชุม  รับทราบ  

 3.4 การท า MOU และการจัดท า ว.PA  
ประธาน  มอบหมายงานบุคคลให้ไปดูแนวทางกรอบการท้า MOU กับผู้อ้านวยการโรงเรียน ว่าต้องท้า 
MOU ในเรื่องของอะไรบ้าง เพ่ือที่จะด้าเนินการ โดยจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคม นี  ซึ่งจะเป็นการเริ่มใช้ ว.PA และใน
ส่วนของการประเมิน ว.21 ซึ่งอยู่ระหว่าง ว.PA ก็ขอให้งานบุคคลได้ด้าเนินการดูแลเรื่องของความก้าวหน้าต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.5 การอบรมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเครือข่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประธาน  มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในเรื่องของการเตรียมโรงเรียนเพ่ือประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากล SCQA และ OBEC QA โดยได้ประชุมเม่ือวานซึ่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นผู้ด้าเนินการประชุม 
โดยมีการขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนให้ด้าเนินการวัดผลและประเมินผลโดยใช้ google form และจัดท้า
เกียรติบัตร โดยมอบหมายรองกรธิดาและรองสาโรจด้าเนินการ ส่วนคณะครูจะด้าเนินการส่งรายชื่อไปต่อไป 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน  เนื่องจากเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้มีนโยบายให้ทางโรงเรียนได้ค้นหาวิธี
ปฏิบัติหรือวิธีการบริหารจัดการเรื่องการนิเทศภายใน โดยทางโรงเรียนได้มีการรายงานไปยังเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นที่เรียบร้อย และทางโรงเรียนขอชื่นชมทางทีมงานวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการติดตามงาน
นิเทศอย่างต่อเนื่อง และได้มีการประชุมโดยน้าการท้างานทั งหมดมาใส่ไว้ในโมเดลการบริหาร โดยได้หารือร่วมกันใน
ฝ่ายบริหารในการจัดท้าโมเดลขึ นมาและร่วมกันเติมเต็มข้อมูล และน้ามาขยายในที่ปรุชุมของคณะครูเพ่ือที่จะได้
ช่วยกันดูและเพ่ิมเติมข้อมูล โดยมีชื่อว่า KORD MODEL (กอด โมเดล) โดยมีที่มาจากการน้าพระบรมราโชวาทและ
พระราชด้ารัสของรัชกาลี่ 9 และรัชกาลที่ 10 มาประยุกต์รวมกันโดยได้ดูว่าพระองค์ได้สอนเรื่องอะไรไว้บ้าง ใน
เบื องต้นค้นพบว่าพระองค์ได้สอนเรื่องการให้เกียรติคน ความอดทน และการดูแลเอาใจใส่ และน้ามาก้าหนดเป็น
วัฒนธรรมของการท้างาน และท้าให้ได้ที่มาของชื่อว่า KORD MODEL (กอด โมเดล) 
 K คือ Knowledge การให้ความรู้   จุดประสงค์ คือ ทักษะ (Skill) 
  O คือ Open mind เปิดใจ   จุดประสงค์ คือ ความสุข (Happiness)  
 R คือ Renovate system ปรับปรุงระบบ  จุดประสงค์ คือ ยืดหยุ่น (Flexidle) 
  D คือ Development พัฒนาต่อยอด  จุดประสงค์ คือ เรียนรู้ (Learning) 

 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

นางกรธิดา สงนุ้ย  ชี แจงเรื่องการส่งหนังสือเรียนรอบที่ 2 ให้แก่นักเรียน โดยขณะนี พร้อมที่จะแจกจ่าย
หนังสือไปยังนักเรียนที่ยังไม่ได้รับหนังสือเรียน ซึ่งได้มีการส้ารวจไปยังนักเรียนที่ขาดหนังสือเรียนเพ่ือรวบรวมและ
จัดส่งหนังสือไปยังนักเรียน จึงขอความร่วมมือให้ครูที่ปรึกษาช่วยก้าชับนักเรียนให้กรอกแบบฟอร์มดังกล่าวกลับมา
ยังงานวิชาการเพ่ือที่จะด้าเนินการแจกจ่ายไปยังนักเรียน และเพ่ิมเติมในส่วนของการจัดท้า ปพ.5 โดยเลื่อนก้าหนด
ไปเป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เพ่ือให้คุณครูได้เคลียคะแนนและติดตามงานนักเรียนเพ่ิมขึ น และคุณครูสามารถ
เข้าไปรับ ปพ.5 เล่มสีเหลืองได้ที่ห้องวิชาการ และให้คุณครูได้บันทึกเวลาเรียนไว้เป็นหลักฐาน โดยฝ่ายวิชาการจะ
ขอดูเพียงคะแนนเท่านั่น 
ที่ประชุม  รับทราบ 

นายสาโรจ แก้วมณี  การส้ารวจและดูแลนักเรียนที่ติดเชื อโควิด – 19 จากที่ได้ท้าแบบส้ารวจไปหากมีนักเรียน
ห้องใดมีการติดเชื อเพ่ิมเติม ขอให้คุณครูที่ปรึกษาได้เข้าไปกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะได้น้าข้อมูลเข้าไปกรอกใน
ระบบของสพฐ.ต่อไป ในส่วนของจ้านวนนักเรียนที่ติดเชื อมีจ้านวน 5 คน และวันนี มีอีก 1 คน ตามที่ครูนันทินี ได้
แจ้งเพ่ิมมา และฝากงานพยาบาลได้ติดตามนักเรียนในส่วนนี ด้วยโดยประสานงานกับคุณครูที่ปรึกษาว่าตอนนี 
นักเรียนรักษาตัวแล้วกลับมาที่บ้านแล้วหรือยัง และจะมีการน้าแบบฟอร์มไปแขวนประกาศไว้ในไลน์บุคลากรต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 

นางอรนุช บุญสนิท  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่จะจัดขึ นในวันพรุ่งนี  โดยขอเชิญชวน
คุณครูทุกท่านที่สะดวกสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งกิจกรรมมีการจัดที่หลากหลายในรูปแบบของออนไลน์  
ตั งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ที่ประชุม  รับทราบ 

นางอุชญา สังแสตมป์  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564  
โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นชาวต่างชาติ ที่ท้าการสอนในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ โดยทางกลุ่มสาระได้มีการประชุมการด้าเนินงานและแบ่งหน้าที่ในการท้างานเรียบร้อยแล้ว โดย
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดให้แก่นักเรียน EP ทั ง 3 ระดับชั น ในส่วนของกิจกรรมมีการเรียนควบคู่กับการเพ่ิม
ความรู้ 
ประธาน  เสนอให้เชิญรองวชิระ ขวัญเพชร หรือรองที่ดูแลรับผิดชอบในเขตของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 
สงขลา ได้เข้ามาท้าหน้าที่ประธานในพิธีเปิดได้ โดยผอ.จะประสาน รองวชิระ ขวัญเพชร รองผู้อ้านวยการส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ว่าสามารถเข้ามาท้าพิธีเปิดออนไลน์ให้ได้หรือไม่ เพ่ือที่จะได้เห็นว่า
ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้าง 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน  สืบเนื่องจากการที่รองอุไร พรหมปาน ได้ประสานข้อมูลมายังผอ.ในส่วนของข้อมูลครูผู้ช่วย 
นางสาวอารีย๊ะ หยันอามีน ยังไม่ได่รายงานตัวเนื่องจากยังไม่ระบุวิชาเอก ขอให้ด้าเนินการให้เรียบร้อยด้วย 

นายชยณัฐ เพชรนุ่ม  ประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานกิจกรรมนักเรียน โครงเกี่ยวกับยาเสพติด ระดับชั น
มัธยมศึกษาตอนต้น มี 2 รายการ 1. ให้นักเรียนได้แต่งค้าขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2. การประกวดวาดภาพ
ระบายสีเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีรางวัลดังนี   
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รางวัลชนะเลิศ    ทุนการศึกษา 500 บาท  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา 300 บาท  
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทุนการศึกษา 200 บาท  
พร้อมเกียรติบัตรในส้าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 2 รายการ 1. การ
ประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับยาเสพติด 2. การอัดคลิปวีดีโอสั น ๆ (TICTOK) รางวัลเช่นเดียวกับระดับชั น
มัธยมศึกษาตอนต้น และมีการทดสอบความรู้ 10 ข้อ หากท้าผ่าน 80% ก็จะได้รับเกียรติบัตรเช่นกัน 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะครูและชื่นชมคณะครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลาที่ร่วมกันฝ่าวิกฤต โดย
คุณครูมองในมุมบวก ซึ่งเมื่อมองในมุมบวกแล้วจะท้าให้ไม่เกิดความรู้สึกบั นทอนจิตใจ และหากพบเจอปัญหาในส่วน
ใดที่แก้ไขไม่ได้สามารถแจ้งมายังท่านรองผู้อ้านวยการทั ง 2 ท่าน หรือ ผอ. ได้ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑6.39 น.  

 

 

 

 

 

(นางสาวพิรุณพร  ศิริรัตน์)          (นายสาโรจ  แก้วมณี) 
    คร ู      รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 ผู้จดบันทึกการประชุม             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


